



ดร.ดำหล้า  
krukumla@yahoo.com

“คลินิกครู” ประจำวันจันทร์ที่ 19 มิ.ย.2560 ...แผนดินไหวมักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง **เทพชัย ร่ม โทธี** ผอ.วท.เชียงราย ไม่นอนใจ ร่วมมือร่วมใจกับ **เจริญ เครือคำ** รองนายกเทศมนตรี ต.ท่าสาย อบรมนักรเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยซ่อมแผน อพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัยเพื่อเตรียมรับมือ สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง...ยังคง มุ่งมั่นในทวิศึกษาไม่หยุดหย่อน **วรากร หิริญ-มณีมาส** ผอ.วท.นครราชสีมาลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดการศึกษาโรงเรียนภาคีเครือข่ายกับ **พิชญ คุณชื่น** ผอ.โรงเรียนบุญวัฒนา 2 ก็ไม่น่าจะมี นักเรียนเข้าเรียนทวิศึกษาอีกมาก...สป.ศธ.แต่งตั้ง **นลินี ศรีสารคาม จันทร์ตรี** เป็นผอ.กศน.อุดรธานี **ลัดดาวัลย์ เดิศเพ็ญมธาก** กศน.พระนครศรีอยุธยา **อาสา พันเหตุ** ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทยมุกดาหาร ถือว่าเป็น ผอ.เชี่ยวชาญที่น่าจับตามองไม่น้อย.

## ปัทสนาน

ภาระหน้าที่ตั้งหลายอย่าง แต่อย่างก็ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและต้องใช้เวลามาก



พิชญ

ใครเลยจะคิดว่า จะมีคนที่ทุ่มเททำงานหนัก หรือวิ่งรอกทำงาน หามรุ่งหามค่ำให้งานทุกอย่างก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้ แต่งานทุกอย่างที่ **ดร.พิชญ คุณชื่น** ได้รับ มอบหมาย ไม่ว่าจะรองปลัด

ศธ. ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. และ ผอ.องค์การค้ำฯ กลับทำได้เป็นอย่างดี ไม่น่าเชื่อ ก็เกิดคำถามว่ามีเคล็ดลับหรือเปล่า?

วันก่อนออกมาบอกว่า ไม่มีเคล็ดลับอะไรเลย อาศัยนโยบาย **นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์** รว.ศธ. บางกับกำกับของ **พล.ท. โกศล ประทุมชาติ** ที่ปรึกษา รว. อย่างใกล้ชิด ติดขัดอะไรก็ช่วยแก้ไขทันที...งานถึงได้รู้ดหน้าเพียงนี้

นับแต่ปรับการบริหารงานในองค์การค้ำฯ ทั้งจัดกำลังคน จัดภารกิจ สดงานที่ซ้ำซ้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้ดีขึ้นและยกเลิก เอ็มโอยูฉบับเดิมกับ ธอส. และหาหรือร่างบันทึกข้อตกลงใหม่ให้เหมาะสมกว่าเดิม

กระทั่งแก้หนี้ครูก็จับมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 16 แห่ง ปลดปล่อย ดอกเบี้ยต่ำนับพันล้านบาท ให้ครูที่มีหนี้วิกฤติถูกรวมหนี้ไว้ที่เดียว

ล่าสุดพัฒนาคุณภาพชีวิตครูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสร้าง วินัยการเงินให้ครูทุกภูมิภาค

ก็ด้วยการทุ่มเทของ “**ปฏิบัติหน้าที่ ดร.พิชญ**” นโยบายที่ชัดเจน และกำกับติดตามอย่างดี ช่วยให้งาน สกสค.ก้าวหน้าอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนเลย

บางที่อาจจะปัทสนานการบริหารจัดการใน สกสค.ให้ดีขึ้นได้!

## อย่ามองข้าม

ไม่ว่าจะปฏิรูปการศึกษาครั้งใดก็จะมีเสียงวิจารณ์กันมากกว่า ไม่ถึงเด็ก ไม่ถึงห้องเรียน เด็กได้ประโยชน์น้อยที่สุด แต่เพื่อปฏิรูปให้สำเร็จ

งานวิจัย “**TDRI**” เคยแนะนำให้เน้น “**โรงเรียน นวัตกรรม**” คบคิดคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ **ศิริเดช สุชีวะ** แนะนำให้ต้องกระจายอำนาจมาที่โรงเรียน และกลุ่มไลน์ ผอ.โรงเรียน สพฐ.



ดวง

พากันแชร์ความคิดว่า “**ต้องปฏิรูปที่โรงเรียน**” อย่างกว้างขวาง อันที่จริงตั้งแต่คสช.เข้ามา “**ประธาน**” **ดวง อันตะไชย** และ กมธ.ศึกษา สนช.เคยศึกษาเรื่องนี้ ซ้ำพยายามกระเสือกกระสนให้ ศธ.ปฏิรูปโรงเรียนนวัตกรรมโดยไม่ต้องแก้กฎหมาย จนแล้วจนรอดก็ไม่ทำเสียที การปฏิรูปการศึกษาจึงตกอยู่ในสภาพที่ต่างคนต่างทำ ไม่รวมมือ

กันมาช้านาน แบบนี้เห็นทีจะต้องร้องขอรัฐบาล คสช.ช่วยแก้ไขให้ที่ไม่อย่างนั้น อาจเลยเถิด

ไปถึงองค์กรอิสระให้ต้องปวดหัวยิ่งกว่านี้

ก็ได้แต่หวังว่าจะไม่มองข้ามความเป็นจริงข้อนี้!